



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 หน้า 20

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผ่านไปแล้วกับการประกวดเล่านิทาน  
ในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราว  
แห่งความดีงาม" จัดโดย ศูนย์หนังสือ  
จากองค์กรมหาวิทยาลัย และ สำนักพิมพ์ที่ริ  
มย์ดี ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดเล่านิทาน  
อายุระหว่าง 6-12 ปี จากทั่วประเทศ โดยการ

**สด** จาก **เยาวชน**

ส่งคลิปเสียงการเล่า  
นิทานจากหนังสือ  
"นิทานสีขาว ชุด  
นิทานพัฒนาชีวิต"  
เล่ม 1-3 ผลงานเขียน  
ของ ดร.อาจอง  
ชุมสาย ณ อยุธยา เข้า  
มาประกวด มีผู้สนใจ  
เข้าประกวดจำนวน

มาก โดยผ่านการคัดเลือกรวม 20 คน แบ่ง  
เป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 6-8 ขวบ จำนวน 10  
คน และรุ่นอายุ 9-12 ขวบ จำนวน 10 คน

ในการตัดสิน น้องๆ ผู้เข้าประกวดจะต้อง  
เล่านิทานเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนังสือ "นิทาน  
สีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1-3" ต่อหน้า  
คณะกรรมการ ใช้เวลาในการเล่านิทานไม่เกิน  
คนละ 5 นาที คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่  
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี พรอนงค์ นิยมค้า  
เลขาธิการมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เรื่องศักดิ์  
ปิ่นประทีป กรรมการผู้จัดการมูลนิธิหนังสือ  
เพื่อเด็ก นักเล่านิทาน นักเขียนหนังสือนิทาน  
สำหรับเด็ก กระจิวัน วิสาสะ นักเล่านิทาน  
นักเขียนนิทานสำหรับเด็ก และ ธนัชชัย  
สุนทรเวช ผู้แต่งนิทาน นักเล่านิทาน เจ้าของ  
สำนักพิมพ์ก่อนเมฆ ดำเนินรายการโดย ดีเจ  
ที่หน้าเย็น เรวัต สังข์ช่วย จาก FM 105 Mhz.  
คลื่นสีขาวเพื่อเด็กและครอบครัว

ผลการตัดสิน รุ่นอายุ 6-8 ขวบ รางวัล  
ชนะเลิศ ด.ช.สิริพงษ์ เลียงบุญชัย โรงเรียน  
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รับทุนการศึกษา  
5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรอง

ชนะเลิศ ด.ญ.ธวัลหทัย สุทธิศักดิ์โรจน์  
โรงเรียนคาราสมุทร ศรีราชา รับทุนการศึกษา  
3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชย  
ด.ช.ภวิศ ปรีวัฒนศักดิ์ โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายประถมศึกษา) รับ  
ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
ผลการตัดสิน รุ่นอายุ 9-12 ปี รางวัล  
ชนะเลิศ ด.ช.ณัฐพัชร อธิปรมินทร์ โรงเรียน  
เลิศหล้า รับทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่  
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ด.ช.นกรินทร์



น้องณัฐพัชร แชมป์รุ่น 9-12 ปี



น้องนกรินทร์ รองชนะเลิศ รุ่น 9-12 ปี



น้องภวิศ รางวัลชมเชย รุ่น 9-12 ปี

รุ่นอายุ 9-12 ปี เล่าว่า "ไม่รู้จักนิทาน  
สีขาวของ ดร.อาจอง มาก่อน แต่พอ  
คุณครูชักชวนให้เข้าประกวดเล่า  
นิทานในโครงการนี้ และนำหนังสือ  
มาให้อ่าน ก็รู้สึกชอบ จึงเริ่มเตรียมตัว  
อ่านทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องและ

# นิทานสีขาว เมื่อเด็ก ๆ เล่า

ฮวดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์  
รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  
รางวัลชมเชย ด.ญ.อริยาภิต นวจิต  
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย  
ประถม) รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อม  
เกียรติบัตร

น้องบอส ด.ช.สิริพงษ์ เลียงบุญชัย แชมป์  
รุ่นอายุ 6-8 ขวบ เล่าว่า "รู้จักนิทานสีขาวของ  
ดร.อาจองมานานแล้ว ตอนนั้นจะมีซีดีนิทาน  
แถมอยู่ในเล่มด้วย จึงนำมาเปิดฟังแล้วรู้สึกชอบ  
จึงเริ่มอ่านนิทานเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในเล่ม จะ  
อ่านหนังสือกับคุณแม่ช่วงก่อนนอนทุกวัน  
ผลัดกันเล่า แต่ชอบให้คุณแม่เล่าให้ฟังมากกว่า  
เพราะคุณแม่จะมีเทคนิคในการเล่า มีเสียงเด็ก  
เสียงน้อย"

"นิทานของ ดร.อาจอง แตกต่างจากนิทาน  
อื่นๆ คือ อาจารย์จะให้ความรู้ ซื่อสัตย์ โดย  
เฉพาะเกี่ยวกับคน อย่างเรื่องที่ผมเล่าตอน  
ประกวด คือ 'ชายผู้คุมหามือ' ให้ข้อคิดว่า  
ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นไม่สำคัญเลย คุณค่า  
ของมันไม่ได้อยู่ที่คนคนนั้นชื่ออะไร แต่อยู่ที่  
คุณงามความดี" น้องบอสกล่าว  
ด้านรุ่นที่ ด.ช.ณัฐพัชร อธิปรมินทร์ แชมป์





น้องสิริพงษ์ แซ่มปุ่น 6-8 ปี



น้องรัลหทัย รองชนะเลิศรุ่น 6-8 ปี



น้องภวิศ รางวัลชมเชย รุ่น 6-8 ปี

การสื่อออกมาด้วยการเล่า ใช้เวลาฝึกซ้อมไม่นานนัก มีคุณครูเป็นที่ปรึกษา ไม่คาดคิดว่าตนเองจะได้รางวัล เพราะไม่เคยประกวดเล่านิทานมาก่อน”

ฉัฐพัชรบอกด้วยว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอ่านหนังสือทุกประเภท โดยเฉพาะประเภทการ์ตูนความรู้ ตอนนี้อยู่เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา จึงต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือสอบ แต่ก็ไม่ทิ้งการอ่านหนังสือนอกเวลา เพราะเห็นว่าการอ่านเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและทำให้เราเป็นคนรอบรู้

ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการกล่าวแสดงความยินดีกับเด็กๆ โดย ดร.อาจอง ผู้เขียนหนังสือ “นิทานสีขาว ชูदनิทานพัฒนาชีวิต” เล่ม 1-3 “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ฟังเด็กๆ เล่านิทานที่ผมเคยเล่า ทุกคนเล่าได้ดีกว่าที่ผมเล่าที่โรงเรียนด้วยซ้ำ เพราะพวกเขาใส่ใจความรู้สึก ใส่อารมณ์

เข้าไป ได้ฟังเด็กๆ เล่านิทาน ความรู้สึกจึงไม่เหมือนกับผู้ใหญ่เล่า พวกเขามืออะไรก็ไม่รู้ที่สื่อออกมาจากใจของพวกเขา เด็กๆ เล่าได้น่ารักทุกคน

ที่โรงเรียนสัตยาไส ผมจะเล่านิทานให้เด็กๆ ฟังทุกวัน เพราะเป็นโรงเรียนประจำ เมื่อเล่าเสร็จก็จะถามเด็กๆ ว่าเขาได้เรียนรู้อะไร อันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่อ่านเพื่อเป็นเรื่องสนุกอย่างเดียว จึงอยากฝากตรงนี้กับผู้ปกครองด้วย เมื่อเราซื้อหนังสือให้เด็กอ่านแล้ว อยากให้พูดคุยกับเด็กหลังอ่านจบด้วย เพื่อให้เด็กคิดว่าเขาได้คุณธรรมอะไรบ้าง ได้บทเรียนอะไรบ้าง ได้ประโยชน์อะไรบ้าง เพราะการถามนั้น อย่างน้อยเขาก็จะได้คิด วิเคราะห์ ไม่ใช่อ่านแล้วจบไปเพียงแค่นั้น” ดร.อาจองกล่าว